

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

1. ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม

กิจกรรมรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การอ่านช่วยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสุข

2. พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถเลือกอ่านหนังสือได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัย

3. เหตุผลที่ทำให้

เพื่อให้นักเรียนเป็นนักอ่าน รักในการอ่าน เพราะการอ่านจะช่วยให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์ของตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองได้ สามารถคิดวิเคราะห์ในเรื่องที่อ่าน

4. กระบวนการ / ขั้นตอน / วิธีการ

ขั้นที่ 1 ขั้นสนับสนุน ครูใช้วิธีการพูดคุยกับเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนิทาน วารสาร การ์ตูนที่แสรกคุณธรรม ฯลฯ เป็นการสนับสนุน บริการหนังสือตามความสนใจของนักเรียนตามวัย

ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมความพร้อม ครูและเครือข่ายผู้ปกครอง ได้รวบรวมหนังสือได้จำนวนหนึ่ง ก็ช่วยกับนักเรียนสร้างมุมหนังสือภายในห้อง จัดบรรยากาศให้สะอาด โล่ง น่าอ่าน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักในการอ่าน

ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน ในช่วงวัยของนักเรียนชั้น ป. 3 ให้นักเรียนอ่านหนังสือในเรื่องที่ชอบ แล้วให้เขียนเนื้อหา หรือความชอบ ความประทับใจในเรื่องนั้นๆ พร้อมบอกเหตุผล

ขั้นที่ 4 ขั้นนำข้อคิดมาปรับใช้ ให้นักเรียนบอกเขียนบันทึกในสมุดบันทึกการอ่านว่าเรื่องที่อ่านนั้น ได้ข้อคิดอะไรบ้าง นักเรียนสามารถนำไปใช้ในเหตุการณ์ใด

5. ความเหมาะสม / ความเป็นไทย

กิจกรรมรักการอ่านเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย เหมือนดังคำที่ว่า มีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน เพราะการอ่านเป็นการสั่งสมความรู้ที่ไม่สามารถคัดลอกกันได้ ใครอ่านมากรู้มากนั่นเอง

6. ผลที่เกิดขึ้น

นักเรียนจับกลุ่มกันอ่านในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีการพูดคุยในเรื่องที่ตนเองสนใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่าน ทำให้เกิดแรงกระตุ้น ความอยากรู้ อยากอ่านในเรื่องที่เพื่อนๆ พูดคุย นักเรียนที่อ่านไม่คล่องก็มีความพยายามในการดูภาพ เปิดหนังสือถึงความสนใจได้ กระทั่งการอ่านจะเป็นความชอบในภาคอนาคต หรือเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

7. ความภาคภูมิใจ / ยั่งยืน

การที่นักเรียนให้ความสนใจ เปิดดูเปิดอ่าน กระทั่งเลือกหนังสือเล่มนั้นมานั่งลงอ่าน เท่านี้ถือว่ากิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จเกินครึ่ง ด้วยปกติเด็กรุ่นใหม่ชอบการเล่นเกมในโทรศัพท์มากกว่าการอ่านหนังสือ ซึ่งกิจกรรมนี้ครูประจำชั้นทุกคนช่วยกันทำ ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในการประกวดกิจกรรม โรงเรียนต้นแบบที่เป็น Good practice ทั้งห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

กิจกรรมรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การอ่านช่วยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ สามารถเลือกอ่านหนังสือได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัย สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อ่าน เพราะการอ่านจะช่วยให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์ของตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองได้ทำให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสุข

ครูใช้วิธีการพูดคุยกับเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนิทาน วารสาร การ์ตูนที่แสรกคุณธรรม ฯลฯ เป็นการสนับสนุน บริการหนังสือตามความสนใจของนักเรียนตามวัย เพื่อเตรียมความพร้อม ครูและเครือข่ายผู้ปกครอง ได้รวบรวมหนังสือได้จำนวนหนึ่ง ก็ช่วยกับนักเรียนสร้างมุมหนังสือภายในห้อง จัดบรรยากาศให้สะอาด โล่ง น่าอ่าน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักในการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือในเรื่องที่ชอบแล้วให้เขียนเนื้อหา หรือความชอบ ความประทับใจในเรื่องนั้นๆ พร้อมบอกเหตุผล ให้นักเรียนข้อคิดมาปรับใช้ ให้นักเรียนบอกเขียนบันทึกในสมุดบันทึกการอ่านว่าเรื่องที่อ่านนั้น ได้ข้อคิดอะไรบ้าง นักเรียนสามารถนำไปใช้ในเหตุการณ์ใด กิจกรรมรักการอ่านเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย เหมือนดังคำที่ว่า มีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน เพราะการอ่านเป็นการสั่งสมความรู้ที่ไม่สามารถตัดลอกกันได้ ใครอ่านมาก รู้มากนั่นเอง

กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จ ที่ช่วยให้นักเรียนใช้เวลาไปการท่องเที่ยวโลกหนังสือ จนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในการประกวดกิจกรรม โรงเรียนต้นแบบที่เป็น Good practice ทั้งห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

SPAa Model อ่านให้ผ่อนคลาย

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ดึงความสนใจ



